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ในเล่ม

สวัสดีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เคารพทุกท่าน 

 ภาพหน้าปกข่าวสภาคณาจารย์ฉบับแรกของ

ปี พ.ศ. 2562 น้ีเป็นภาพท่ี สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

มหิดล นำาโดยกระผม หมอวิรุณ บุญนุช เข้าเฝ้าถวาย

สักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 

2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

เพ่ือความเป็นสิริมงคล และสร้างแรงบันดาลใจในการ

ทำางานเพ่ือมหาวิทยาลัยมหิดลของเราต่อไปครับ

 ข่าวใหญ่ของประเทศเราในขณะน้ี ท่ีส่งผล 

กระทบเป็นวงกว้าง ถึงข้ันต้องมีการประกาศวันหยุด คือ 

PM 2.5 ฝุ่นขนาด 2.5 ไมโครเมตร ด้วยขนาดท่ีเล็กมาก 

ระบบป้องกันของมนุษย์เราจึงไม่สามารถท่ีจะกรองและ

กำาจัดได้ ทำาให้ฝุ่นเหล่าน้ีหลุดรอดเข้าไปภายในร่างกาย 

ส่งผลให้ผู้ท่ีได้รับมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งและ 

โรคเร้ือรังในอนาคต สาเหตุและวิธีการป้องกันทุกท่าน

คงได้รับทราบจากส่ือต่าง ๆ  รอบตัวกันแล้ว อย่าลืมดูแล

รักษาสุขภาพนะครับ

 กลับมาข่าวใหญ่ในร้ัวมหาวิทยาลัย คือการ

ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงจากการอภิปรายกันในท่ีประชุมเดือนมกราคมจึงมี

มติให้เรียนเชิญ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รักษาการ 

แทนรองอธิการบดี มาให้ข้อมูลแก่สภาคณาจารย์ใน

การประชุมเดือนกุมภาพันธ์น้ี แต่ก่อนจะถึงข้อมูลน้ัน 

ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ สมาชิกสภา

คณาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป ได้นำาเสนอความ 

คิดเห็นของท่าน เป็นบทความในข่าวฉบับน้ีแล้ว เชิญ

ติดตามครับ

 ท้ายสุดน้ี สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการ

เสวนาวิชาการเร่ือง “เจาะลึกการขอตำาแหน่งวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันท่ี 27 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.30 ณ ห้อง

อเนกประสงค์ 411 ช้ัน 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
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 อัตราเงนิเดอืนแรกบรรจุ มคีวามสำาคญั
อย่างย่ิงต่อการสรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามา 
รว่มงานกับมหาวิทยาลัยมหดิล ทีผ่า่นมาสภาคณาจารย์
ได้ติดตามการปรับอัตราเงิน เดือนแรกบรรจุของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ในสถานะเดียวกันคือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ 
ของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของไทย และมุ่งหวัง 
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเช่นเดียวกัน
 สภาคณาจารย์ ได้เคยทำาหนังสือถึงอธิการบดี
จำานวน 2 ฉบับเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 (ที่ ศธ 
0517.001/107) และวันที่ 10 กันยายน 2556 (ที่ ศธ 
0517.001/269) เพื่อเสนอแนะแก่อธิการบดี (หน้าท่ี 
ตามข้อบังคับฯ) เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
เนื่องจากในขณะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับ
อตัราเงนิเดือนแรกบรรจเุปน็ 35,450 บาท โดยอธกิารบดี
ได้ตอบกลับเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 (ที่ ศธ 0517/6711) 
เปน็คำาตอบเชงิปฏเิสธโดยอา้งวา่กำาลงัจะมกีารปรบัอตัรา
เงินเดือนแรกบรรจุ เนื่องจากในขณะนั้นข้าราชการกำาลัง 
จะปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
มหิดลก็จะปรับตาม โดยปรับจาก 30,000 บาท เป็น 
31,500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2557 นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการ Talent Management ซ่ึงผู้ที่บรรจุใหม่ 
ต้องเข้าโครงการนี้ และจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 
7,000 บาท รวมเป็น 38,500 บาท หากอ่านคร่าว ๆ อาจ
คิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
สูงกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการดังกล่าวมี 

การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

เพียง 4 ปี หลังจากนั้นจะไม่ได้รับ ซึ่งหมายถึง 
อัตราเงินเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติ ซึ่ง 
จนถึงปัจจุบันอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
มหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังคง 31,500 บาท
 นอกจากเรื่องอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุแล้ว สภาคณาจารย์ยังได้เสนอแนะ 
การปรับอัตราเงินเดือนข้ันต่ำาตามตำาแหน่ง
วิชาการ ซึ่งก็ ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกัน 
โดยอา้งวา่มหาวทิยาลยัมหดิลใชร้ะบบ Broad 
band ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการใช้ระบบแท่งแบบ
เดิมที่กำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาและขั้นสูง 
เป็นผลให้เกิดปัญหาการติดเพดานขั้นสูง  
และหากใช้ระดับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาตาม
ตำาแหน่งวิชาการจะทำาให้เกิดปัญหาเช่นเดิม

 ข้อเสนอแนะทั้งสองนั้นผมต้องยอมรับว่ามิได้
อธิบายแนวคิด เนื่องจากคิดว่าฝ่ายบริหารน่าจะคิดได้ 
คิดเป็น หรือให้สภาคณาจารย์ ได้ร่วมอภิปรายเพื่อ 
หาทางออกที่ ดีก ว่าการตอบปฏิ เสธด้วยหนั ง สือ  
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์คล้ายเดิมได้เกิดขึ้นอีกครั้ง  
เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุจาก 35,450 เป็น 41,000 บาท ทำาให้เดิมที่มีความ
แตกต่างกันอยู่แล้ว ย่ิงแตกต่างมากขึ้น จนคล้ายว่าจะไม่
สามารถปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผมจึงขอเสนอ
แนวคิดผ่านข่าวสภาคณาจารย์ ด้วยหวังว่าบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อ่านและพิจารณาแล้วมีข้อ 
คดิเหน็อย่างไร จะส่ือสารใหส้ภาคณาจารย์ได้รบัทราบบา้ง

แนวคิดอัตราเงินเดือนตามตำาแหน่งวิชาการ
 ผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องอัตราเงินเดือนตาม
ตำาแหน่งวิชาการก่อน เนื่องจากเกี่ยวโยงกับแนวคิดการ
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วย หากย้อนกลับไปเมื่อ 
ช่วงเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำาแนวคิดระบบเงินเดือนแบบ 
broad band มาใช้แทนระบบแท่ง (หรือซี) โดยอ้างว่า 
ไม่มีเพดานขั้นสูงแบบเดิม (แต่หากพิจารณาดี ๆ แล้ว 
ยังคงมีเพดานแบบเดิม แต่เพดานสูงกว่าเท่านั้น และมี 
เพียงเพดานเดียว) โดยแบ่งประเภทบุคลากรออกเป็น 3 
ประเภทคือ สายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน 
(รูปที่  1) ซ่ึงผมนำาสไลด์ต้นฉบับมาอ้างอิงโดยมิได้
เปลี่ยนแปลง

 
รูปที่ 1 แนวคิดเงินเดือนพื้นฐานระบบ broad band

บทความโดย
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์

สมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน
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 หากพิจารณาสายบริหารจะเห็นว่ามีการแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับคือ ชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง ซึ่งมีการ
กำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาของแต่ละชั้นไว้ โดยอัตรา 
เงินเดือนจะสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของสาย
วิชาการ เพื่อเป็นการจูงใจคนเก่งด้านบริหารให้เข้ามา
ทำางานด้านนี้ แต่แม้จะมีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ของสายวิชาการ แต่สายบริหารมิได้ปรับแต่อย่างใด ทำาให้
ปัจจุบันอาจไม่ค่อยจูงใจดังเช่นอดีต
 ผมใช้แนวคิดของสายบริหารมาปรับใช้เพื่อการ
กำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาของสายวิชาการ (และปรับใช้
กับสายสนับสนุนได้ด้วย) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2 แนวคิดนี้มี 
การแบง่ชัน้ตามแทง่ของสายนัน้ ๆ  เชน่เดยีวกบัสายบรหิาร  
ในตัวอยา่งนีใ้ชอ้ตัราเงนิเดอืนแรกบรรจปุจัจบุนั สว่นอตัรา
เงินเดือนของตำาแหน่งวิชาการต่าง ๆ เป็นเพียงการสมมติ
ขึ้นเท่านั้น ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
อื่นที่กำาหนดอัตราเงินเดือนข้ันต่ำาของแต่ละตำาแหน่ง
วิชาการ หากอาจารย์ท่านหนึ่งได้รับการบรรจุ และมี 
ความสามารถมาก ตามขอ้บงัคบัใหมข่องการขอตำาแหนง่
วิชาการที่กำาหนดให้ผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถขอ
ตำาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้หลัง 
ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี หากอาจารย์ท่านนี้มีผลงานดี และ

สามารถยืน่ขอตำาแหนง่วชิาการได้ในปถีดัมา และผา่นการ
ประเมนิไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ในระบบ
ปัจจุบันจะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง นอกจากได้รับเงินประจำา
ตำาแหน่ง โดยยังคงฐานเงินเดือนเดิม ซึ่งทำาให้เกิดภาพที่
รองอธิการบดีได้เคยนำาเสนอคือ อาจารย์ ดร. มีเงินเดือน
หลักแสน แต่ ศาสตราจารย์ กลับมีเงินเดือนไม่ถึงครึ่งแสน 
สรปุแลว้ระบบปจัจบุนัไมจ่งูใจใหข้อตำาแหนง่วชิาการ เพราะ
มหาวิทยาลัยมิได้เห็นคุณค่า หรือ ให้การตอบแทนใด ๆ 
ขณะที่มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว
 หากพิจารณาการกำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำา
ตามตำาแหน่งวิชาการแล้ว จะเห็นว่าหากอาจารย์ท่านนั้น
สามารถขอตำาแหนง่วชิาการไดเ้รว็ กจ็ะไดร้บัการปรบัฐาน
เงินเดือนเป็นรางวัลเพิ่มเติมจากการได้ค่าตอบแทน
ตำาแหน่งวิชาการเท่านั้น และเป็นการจูงใจให้เข้าสู่ตำาแหน่ง
วิชาการได้ดีกว่าการออกข้อบังคับที่กำาหนดให้มีการขอ
ตำาแหน่งวิชาการตามช่วงเวลาที่กำาหนด นอกจากนี้เรื่อง
เพดานสงูสดุกจ็ะไมม่ปีญัหา ยกเวน้ผูน้ัน้มคีวามสามารถ
สูงมาก สามารถเข้าสู่ตำาแหน่งศาสตราจารย์อาวุโสได้
อยา่งรวดเรว็เมือ่อายยุงันอ้ย แตถ่งึอยา่งนัน้กย็งัดกีวา่เปน็
ศาสตราจารย์แต่เงินเดือนไม่ต่างหรือน้อยกว่าอาจารย์ที่
ไม่มีตำาแหน่งวิชาการ

 รูปที่ 2 แนวคิดการกำาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาตามตำาแหน่งวิชาการเปรียบเทียบกับสายบริหาร

 กลับมาสู่เร่ืองของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่มหาวิทยาลัยมหิดลครองอันดับท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ หากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จะทำาให้รายได้ขาดหายไปถึง 
6,655,680 บาท ในระยะเวลาทำางาน 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของจุฬาฯ และมีการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเฉลี่ย 4% และหากพิจารณาเงินเดือนแล้วจะยิ่งห่างกันมากขึ้นเมื่อปฏิบัติงานนานขึ้น (รูปที่ 3)
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แนวคิดการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
 หากพิจารณาความแตกต่างของอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุแล้วพบว่าปัจจุบันแตกต่างจากจุฬาฯ ประมาณ 
9,500 บาท หากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับอัตราเงินเดือน 
แรกบรรจุให้เท่ากับจุฬาฯ จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด และ
มหาวิทยาลัยมหิดลจะหาเงินจำานวนนั้นจากที่ใด
 แนวคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันให้นำา
เงินที่หักไว้ 0.2 เท่าของเงินเดือนมาใช้ปรับอัตราเงินเดือน  
ซึ่งเงินจำานวนนี้ควรจะเป็นของทุกคนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 แต่มหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตาม 
นอกจากนีต้อนนีจ้ะปรบัอตัราเงนิเดอืนแรกบรรจ ุกลบันำาเงนิ
จำานวนนั้นมาให้ ซึ่งผมจะได้กล่าวถึงเรื่องของการไม่ปฏิบัติ
ตามมติครม. นี้ในครั้งต่อไป
 เริม่แรกเราตอ้งทราบกอ่นวา่บคุลากรสายวชิาการ
มีจำานวนเท่าใด 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรประมาณ 
34,000 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการประมาณ 4,000 คน 
(ขอใช้เลขจำานวนเต็มเพื่อให้ง่ายต่อการคำานวณ) หากปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็น 41,000 บาท มหาวิทยาลัย 
จะยังไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มมากมายนัก เพราะคงจะ
รับอาจารย์ใหม่ไม่มากนัก แต่ที่ต้องใช้งบประมาณมากคือ
อาจารย์ที่ครองตำาแหน่งในปัจจุบัน ซึ่งจำาเป็นต้องปรับฐาน
เงินเดือนแบบคล่ืนกระทบฝั่ง ผมสมมติว่าการดำาเนินการ
คลื่นกระทบฝั่งนี้ต้องใช้เงินเฉลี่ย 5,000 บาท/คน (ตัวเลข
กลม ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการคำานวณเช่นเดิม) จะใช้เงินงบ
ประมาณราว 20 ล้านบาท/เดือน หรือ 240 ล้านบาท/ปี และ
ในปีถัดไปมหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณเพิ่มได้และ 
งบประมาณด้านเงินเดือนนี้เป็นงบที่รัฐต้องจัดสรรให้ ซ่ึง 
อาจจะกระทบต่องบประมาณด้านอื่น ๆ ในภาพรวมอย่าง
แน่นอน

 ดงันัน้เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบมากนกั มหาวทิยาลยั 
อาจทำาแผนการเพิม่งบประมาณแบบแบง่จา่ย โดยอาจขอเพิม่
จากรัฐบาลปีละ 60 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี หรือหากจะใช้
เวลาน้อยกว่านั้นก็อาจเพิ่มวงเงินได้ อย่างไรก็ตามสำาหรับ
งบประมาณ 240 ล้านบาทนี้ไม่มากมายเลยเมื่อเทียบกับ 
งบประมาณรวมที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับในแต่ละปี 
(ประมาณ 12,000 -14,000 ล้านบาท) ซึ่งงบประมาณที่ 
ขอเพิ่มนี้คิดเป็นประมาณ 2% จึงอาจถือว่าไม่กระทบต่อ 
งบประมาณที่จะขอมากมายนัก

ขอสรุป (เอง)
 จากแนวคิดดังกล่าวน้ี หากพิจารณาด้วยใจอัน 
เป็นธรรมแล้ว จะเห็นว่าไม่ยากเลยท่ีจะทำา และสามารถทำาให้
สำาเร็จได้ภายในวาระท่ีดำารงตำาแหน่งแน่นอน นอกจากน้ี 
ยังไ ม่ต้องคิดพิจารณามากมายสามารถทำาได้ทันที   
แต่ผู้บริหารกลับทอดเวลา ซ่ึงต่างจากเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีออก 
ข้อบังคับมาบังคับต่าง ๆ นานา ด้วยเวลาอันรวดเร็ว แม้จะมี
เสียงคัดค้านก็ตาม
 ดังน้ันจึงขอให้บุคลากรทุกท่านท่ีอ่านบทความน้ีได้
แสดงความคิดเห็นแก่สภาคณาจารย์ เพ่ือท่ีสภาคณาจารย์
จะได้นำาไปใช้ประกอบในการเสนอแนะแก่ผู้บริหารต่อไป หรือ
หากผู้บริหารอ่านแล้วเกิดความสว่างในดวงใจ จะนำาไปทำาเลย 
โดยไม่ต้องรอขอความคิดเห็นก็จะเป็นการดีไม่น้อย

           เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
       ของท่านได้ท่ี

mu

 รูปที่่ 3 เปรียบเทียบเงินเดือนตั้งแต่แรกบรรจุจนถึงปฏิบัติงาน 30 ปี
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เจาะลึก“             การขอตำาแหน่งวิชาการ

มีการถ่ายทอดสดทาง IP-TV

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. 
ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://www.senate.mahidol.ac.th   หรือ 

   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล       0-2849-6351-2

ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล”

ประกาศ ก.พ.อ. 
ข้อบังคับ ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์

ดำ�เนินก�รเสวน� โดย

อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ 
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย

รศ.นพ.สัมมน โฉมฉ�ย
กรรมก�รฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม 

ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ คุณจริยา ปัญญา
ผู้อำานวยการกองทรัพยากรบุคคล

Registerfor

เสวนาวิชาการเร่ือง
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  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเรียนเชิญ  
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเร่ือง “ทิศทาง
การศึกษาในปัจจุบัน” ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล เรียนเชิญ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของท่ีระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัย
สามัญ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 อาคารสำานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



บรรณาธิการประจำาฉบับ   ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช

กองบรรณาธิการ   อ.ดร.ธติคิม พัวพันสวัสดิ ์ ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
    อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  Dr.Aung Win Tun  อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม

ประสานงานกลาง    พัชญา วงษ์วันทนีย์   ดาริน พรหมศิลป์

ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม    พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ     สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 5
         999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170
         โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2  โทรสาร : 0-2849-6350

 รรณาธิการแถลง บ
โดย  ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ  
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

 หวังว่าคงไม่เป็นการสายเกินไปท่ีจะกล่าวสวัสดี 
ปีใหม่ไปยังผู้อ่านทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ี  
ขอประเดิมด้วยการนำาภาพสมาชิกสภาคณาจารย์ และ
บุคลากรเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้ึนเป็นหน้าปกฉบับน้ี  
เพ่ือความเป็นสิริมงคล
 

 ข้ึนปี พ.ศ. 2562 สภาคณาจารย์มีกิจกรรมท่ี
สำาคัญ ๆ  ได้แก่ (1) การเรียนเชิญ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษเร่ือง ทิศทางการศึกษา
ในปัจจุบัน ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 (2) การแสดงความยินดี
กับศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็น ประธานท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
และ (3) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2562

 ในช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา ข่าวใหญ่ข่าวหน่ึงท่ี
สภาคณาจารย์ให้ความสนใจอย่างมาก คือเร่ืองจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ประกาศปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าบรรจุ 
ของพนักงาน สภาคณาจารย์จึงได้นำาเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์ วันท่ี 2 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ในการประชุมดังกล่าวมีการอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและมีมติให้เรียนเชิญ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีผู้ซ่ึงรับผิดชอบการบริหาร 
งานบุคคลเพ่ือมาให้ข้อมูลแก่สภาคณาจารย์ในการประชุม
เดือนกุมภาพันธ์ท่ีจะถึงน้ี นอกจากน้ี เพ่ือให้ประชาคมได้ 
รับรู้ความเคล่ือนไหวเร่ืองดังกล่าว ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  
เลาหสินณรงค์ สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป  
จึงได้ถ่ายทอดข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของท่าน เป็น
บทความลงข่าวสภาคณาจารย์ โดยบทความจะแบ่งออก 
เป็น 2 ตอน ซ่ึงตอนท่ี 1 แสดงไว้ในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ี 
ส่วนตอนท่ี 2 ติดตามได้ในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับหน้า

 สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ 
ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเร่ือง “เจาะลึกการ 
ขอตำาแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล”  
ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.30  
ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ช้ัน 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 สุดท้ายน้ี สภาคณาจารย์ หวังว่า วิกฤตฝุ่นละออง
ขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 จะผ่านพ้นไปด้วยดี และขอให้ทุกท่าน 
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ตลอดปี 2562 น้ีครับ  
และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ชาวมหิดลทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน 
การติดตามข่าวสภาคณาจารย์ด้วยดีตลอดมา หากเพ่ือน ๆ  
มีข้อเสนอแนะ ติชม หรือมีบทความท่ีน่าสนใจสามารถ 
ส่งมาท่ี senate@mahidol.ac.th หรือ Facebook Fanpage 
“สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ตลอดเวลา
          ขอบคุณครับ

สวัสดีเพ่ือน ๆ  ชาวมหิดลทุกท่าน


